

XIN LỄ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN THAI NHI?

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Các thai nhi bàn ở đây được hiểu là những bào thai [đã là người] bị chết trước khi được sinh ra do sảy thai hay phá thai.¹ Liệu có hợp lý không khi có rất nhiều giáo dân Việt Nam xin lễ cầu cho các thai nhi? Câu trả lời sau đây cho thấy đây là một thực hành cần phải xét lại vì nó không hợp lý xét theo đức tin, giáo lý và thần học của Giáo Hội. Rất tiếc, nhẽ ra phải giải thích cho giáo dân thông hiểu vấn đề này, một số linh mục lại "tích cực hưởng ứng" bằng cách nhận lễ, đọc rõ ý lễ cầu cho linh hồn thai nhi trong thánh lễ, thậm chí còn đọc giữa Kinh nguyện Thánh Thể nữa, khiến cho thực hành không cần thiết này tiếp tục được phổ biến tại nhiều giáo xứ.

Đây là một thực hành không cần thiết vì căn bản chúng ta chỉ cầu nguyện cho các linh hồn nơi thanh luyện chứ không cho những người trong thiên đàng hay hoả ngục.¹ Hội Thánh có hoạt động tuyên thánh chứ chưa bao giờ kết án ai phải sa hoả ngục. Bởi thế, chúng ta loại trừ đối tượng của cầu nguyện là những kẻ đã thuộc về Satan mà không ai biết cả. Đối với những thành phần ở trên thiên quốc, chắc chắn họ không cần đến những lời cầu nguyện của chúng ta. Đúng hơn, từ trời cao, họ còn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Bởi vậy, vào ngày lễ các thánh (01/11), chúng ta không cầu nguyện thay mặt cho các thánh, nhưng xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta.

Phần trình bày dưới đây muốn chứng minh rằng các thai nhi chết đi, dù chúng chưa được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, nhưng chúng vô tội [cá nhân] và chúng ta có quyền hy vọng rằng, với lòng thương xót bao la vô hạn của Thiên Chúa, chúng sẽ nằm trong vòng tay yêu thương của Người. Hậu nhiên, chúng ta không cần có bất kỳ lời nói hay việc làm nào để cầu nguyện cho chúng. Trái lại, chúng có thể cầu nguyện cho chúng ta trước toà Chúa (*xem tiếp trang 2*)



Saint Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, VIC 3031

Tel: (03) 9376 4864 - MoB: 0423 692 293

Email: josquocsss@gmail.com

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 16.08.2020

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN- NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa tất cả chư dân hãy ca tụng Ngài.

Halleluia. Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy." **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự sống đời đời



HÃY ĐẾN THỜ
LẠY
MỖI NGÀY

Chủ đề:

Chúa Nhật 20
TN A "Này bà,
bà có lòng
mạnh tin"
(Mat 15,21-
28)

Thông tin trong tuần

1. Trong tâm tình tri ân cha Vincent Lê Văn Hưởng, cựu quản nhiệm của Trung Tâm, chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài nhân dịp kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục ngày 17/08/1985. Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể chúc phúc lành cho cha.
2. Ngày 22/8 tới là quan thầy của giáo khu Nữ Vương. Xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho giáo khu. Nguyện xin Mẹ Nữ Vương luôn che chở từng gia đình trong giáo khu được bình an.
3. 18/08 là ngày bốn mạng của nhóm Cursillo Vinh Sơn Liêm. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành viên của nhóm. Nguyện Chúa Giê-su Thánh Thể chúc phúc lành cho mọi hoạt động của nhóm.

Xin chân thành cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em.

Tuyên Úy

Lm. Giu-se Nguyễn Bảo Quốc, SSS

Đóng góp trong Tuần

St Vincent Liem, Cat commu
BSB: 083 355
Ac No: 628 745 710

THÁNH LỄ MỖI NGÀY

Trực tuyến

Ngày thường

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 lúc: 6.00pm

Ngày Chúa Nhật

11.30am: Thánh lễ

3.00pm: Giờ LCTX

Thứ 6 Đầu Tháng: 3.00pm; LCTX

19th Sunday, Ordinary Time, Year A *Gospel Reflection*

Today's gospel tells of Jesus' encounter in the region of Tyre and Sidon with a Canaanite woman whose daughter was tormented by a devil, presents us with one of the most striking episodes of inclusiveness in the Gospel tradition. Just before entering this Gentile region, Jesus had given a long instruction in response to criticism from Pharisees and scribes that he did not live according to the tradition of the elders concerning ritual purity, that is, what was "clean" and "unclean" in a technical religious sense (15:1-20).

Rebutting the criticism, Jesus insisted that "uncleanness" (meaning incapacity for worship) is not something that one 'catches,' like a contagious disease, from external objects or particular kinds of food. Rather, such incapacity is something that proceeds from within a person. It is not the failure to perform external rituals like hand-washing but evil intentions and behaviour that flow from the heart that renders a person unclean.

Having thus broken through the ritual cleanliness barrier in his teaching, Jesus now enacts such boundary-crossing 'geographically', so to speak, by crossing over into a region (Tyre and Sidon) where 'unclean' Gentiles made up the majority. There the faith of a Gentile woman brings about a breaking of the barrier in a far more significant way.

Rev. Fr. Brendan Byrne SJ

1] Xin lễ cầu cho người đã qua đời

Căn cứ vào bản tính loài người: yếu đuối, mỏng giòn và hay sa ngã, dầu đã đón nhận ân sủng của bí tích thánh tẩy, chúng ta có thể kết luận rằng dầu người chính trực cũng mấy phen yếu hèn, nghĩa là dường như không ai có đủ nghị lực và cảnh giác để tránh mọi tội lỗi.¹ Vì thế những người quá cố thân yêu của chúng ta có lẽ thuộc về thành phần còn đang ở nơi chốn / tình trạng thanh luyện. Nơi / tình trạng thanh luyện được hiểu là một tiến trình mà tình yêu của Thiên Chúa sẽ thay đổi tình trạng của các tín hữu đã qua đời từ tình trạng bất toàn sang tình trạng hoàn hảo hầu chuẩn bị cho họ sớm được hưởng ánh sáng và bình an của Chúa Kitô. Chính trong quá trình này, họ cần đến lời cầu nguyện, những hy sinh và thánh lễ chúng ta cử hành. Bởi vậy, chúng ta nên xin lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

2] Xin lễ cầu cho trẻ em đã qua đời?

Áp dụng vào trường hợp các thai nhi, hoàn toàn khác với những gì vừa kể trên, chúng ta không thể xin lễ cầu nguyện cho chúng vì dù chết do sẩy thai hay phá thai, chúng đều là những sinh linh hoàn toàn vô tội (tội riêng). Có tác giả suy đoán chủ quan cho rằng các thai nhi [trong trường hợp bị phá thai] cũng phạm tội vì "em có thể nhận biết rằng cha mẹ và những người khác đang muốn loại trừ em, tiêu diệt em và em bất lực trước hành động tàn ác của họ. Em đau buồn, sợ hãi và có thể oán hận họ". Do đó cần xin lễ cầu nguyện cho chúng. Thực chất, chúng chưa được sinh ra, lớn lên và đến tuổi khôn để có thể phạm tội riêng được. Kẻ có tội là những ai đã phá thai hay giúp người khác phá thai có kết quả.¹ Bởi thế, chắc chắn thai nhi không thể ở nơi / tình trạng thanh luyện. Hậu nhiên, trong thánh lễ, đối tượng chúng ta cần cầu nguyện cho không phải là thai nhi mà là hai thành phần sau: 1] Cha mẹ, gia đình và những người thân yêu của thai nhi; 2] Những người trực tiếp phá thai hay những người cộng tác vào đó. Trong một thánh lễ, Đức Tổng Giám mục José H. Gomez nói rằng chúng ta vinh danh sự sống thai nhi bằng lời cầu nguyện của chúng ta để xin Chúa chữa lành và hoá cải tất cả những ai dính líu đến tội ác và thảm họa này. *(Còn tiếp)*

CÁCH GỬI TIỀN ỦNG HỘ CHO TỔ CHỨC CATHOLIC CARE

1. Qua mạng Internet (Online donation): xin truy cập vào website www.ccam.org.au/SundayAppeal
2. Bưu điện (Post): **CatholicCare, PO Box 196. East Melbourne Vic 8002.**

(Quý vị cần receipt để khai thuế, xin quyên góp và liên hệ trực tiếp với CatholicCare)

3. Qua tài khoản của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm *(quyên góp chung như một Cộng đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm).*

St Vincent Liem, Vietnamese Catholic Community

BSB: 083 355

Account No: 62 874 5710

Xin ghi rõ: TIỀN ỦNG HỘ CHO CatholicCare.

Chúng ta sẽ bắt đầu quyên góp từ Thứ hai 03/08 đến Chúa Nhật 31/08/2020. Sau khi tổng kết, số tiền quyên góp chung của Cộng đoàn sẽ được công bố trên Facebook và website của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Xin chân thành cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em và xin Chúa Giê-su Thánh Thể chúc phúc lành cho Trung Tâm thánh Vinh Sơn Liêm, cho mỗi gia đình và mỗi người chúng ta.

30-07-2020

Tuyên Ủy

Lm. Giuse Nguyễn Bảo Quốc, SSS